



ที่ ศธ ๐๒๕๘/ว ๑๕๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ - ๔ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ,ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ,ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี และผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๓

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้กระบวนการด้านลูกเสือสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้กระบวนการด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังหลักคิด ที่ถูกต้องแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ที่สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดไว้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารผลงานจำนวน ๑ เล่ม (จัดเรียงเอกสารตามหลักเกณฑ์) ไปยังกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยยึดตามวันที่และเวลาประทับลงรับเอกสารการสมัครของหน่วยงานรับสมัคร กรณีส่งผ่านไปรษณีย์ให้ยึดตามตราประทับวันที่และเวลาของไปรษณีย์ รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอกาส ต้นทอง)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี



กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๖ ๔๐๐๕ โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๔๐๐๗

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๐๓๑๑ ๔๕๑๖ (นางสาวจกมล สงวนศักดิ์)